
Frá: Friðrik Sigurbjörnsson 
Sent: miðvikudagur, 2. desember 2020 
Efni: Stafrænt ráð sveitarfélaga á Suðurlandi
 
Sæl öll,

Takk fyrir fundinn í morgun.

Ég óska eftir því að þetta verði tekið fyrir á sveitarstjórnarfundum í ykkar sveitarfélögum sem fyrst, en 
forsenda þess að miðlægt tækniteymi Sambands Íslenskra Sveitarfélaga verði stofnað er að meginþorri 
sveitarfélaga taki þátt í verkefninu.

Í viðhengi er skipting kostnaðar eftir sveitarfélögum.(Dálkur 5)

Kveðja,
Friðrik Sigurbjörnsson
Formaður stafræns ráðs sveitarfélaga á Suðurlandi


